



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่
19 พฤศจิกายน 2562



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

มาตรการป้องกันเหตุรุนแรงใน รพ.

สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์, สำนักข่าวไทย, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐ, เว็บไซต์ thaigov

-เสนอข่าว ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รรมช.สธ. ประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ นพ.สสจ.และ ผอ.รพ.ทั่วประเทศ กรณีเหตุการณ์ความรุนแรงในรพ. โดย 1.ได้ส่งหนังสือไปยังผบ.ตร.ให้สั่งการกรณีมีผู้เข้ารับการรักษาจากเหตุทะเลาะวิวาท รพ.จะแจ้งเหตุสถานีตำรวจใกล้ที่สุด และต้องส่งกำลังพลให้เพียงพอต่อการระงับเหตุ 2.ให้ทุกจังหวัดประสานผู้เกี่ยวข้องให้ลงโทษผู้ก่อเหตุขั้นเด็ดขาด สำหรับการที่สั่งการให้ทุกจังหวัดดำเนินการ 3 ด้าน ดังนี้ ด้านอาคารสถานที่ ให้มีระบบตรวจสอบความปลอดภัย 24 ชม. ตรวจสอบกล้องวงจรปิดให้พร้อมใช้และติดตั้งเพิ่มเติมในจุดเสี่ยง จัดระบบควบคุมประตูทางเข้า-ออก ประตูห้องฉุกเฉิน 2 ชั้น ช่องทางที่ปลอดภัยสำหรับเจ้าหน้าที่ รวมถึงจัดสถานที่พักคอยญาติที่เหมาะสม ด้านการรักษาความปลอดภัย จัดทำแนวทางปฏิบัติป้องกันและจัดการความรุนแรง ทบพวน ฝึกซ้อมและปรับปรุงเป็นประจำ จัดระบบคัดกรองผู้ป่วยฉุกเฉินให้เหมาะสมกับความเร่งด่วน สื่อสารกับญาติผู้ป่วยเป็นระยะ จัดเวรยามรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชม. ติดตั้งสัญญาณเตือนภัย/อุปกรณ์ขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน และมีช่องทางแจ้งเหตุด่วนกับตำรวจ ฝ่ายปกครอง และอาสาสมัครมูลนิธิต่างๆ และด้านกฎหมาย ให้ดำเนินคดีคดีอาญากับผู้ก่อเหตุทุกราย

เยลลี่กัญชา

สื่อที่นำเสนอ : คมชัดลึก, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, เนชั่นทีวี, เว็บไซต์กระปุก

-เสนอข่าว ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รรมช.สธ. กล่าวถึงกรณีหญิงสาวโพสต์ข้อความเตือนภัยว่ามีดารายรายหนึ่งให้กินเยลลี่หลังจากนั้นรู้สึกมึนงง หัวใจเต้นแรง จึงแจ้งความที่สน.ลาดกระบังเพราะเชื่อว่าถูกมอมยา ซึ่งมีรายงานข่าวอาจเป็นเยลลี่ที่มีส่วนผสมของกัญชา และมีสารทีเอชซี 300 มก. ว่า ได้สั่งการให้อย.ติดตามเรื่องแล้ว และเตือนประชาชนเกี่ยวกับกัญชา ในประเทศไทยยังอนุญาตให้ใช้ในทางการแพทย์และการวิจัยเท่านั้น ผู้ที่ลักลอบใช้หรือนำเข้าจากต่างประเทศถือว่ามีความผิดทางกฎหมาย

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า กัญชาจะออกฤทธิ์เร็วที่สุดคือการหยดใต้ลิ้น หรือเผาแล้วสูดดม การรับประทานสารออกฤทธิ์ไม่มากและใช้เวลาพอสมควร แต่มีโอกาสเป็นไปได้ ต้องดูปริมาณที่ใส่และความสามารถในการรับสารของแต่ละบุคคล ในต่างประเทศมีการนำกัญชาไปใส่ในอาหาร โดยใช้สาร CBD ซึ่งไม่ทำให้เกิดการเสพติดหรือมีเมมบ้า ส่วนสาร THC องค์การอนามัยโลกยังจัดให้เป็นสารเสพติดเพราะมีการออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ทำให้เกิดความเคลิบเคลิ้ม มีเมมบ้า

สื่อที่นำเสนอ : news.mthai

-เสนอข่าว ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวถึงกรณีดังกล่าวว่า ข้อสงสัยเรื่องเยลลี่อาจเป็นเยลลี่กัญชาพอเป็นไปได้ เพราะในบางประเทศมีขายและจัดให้เป็นสินค้าถูกกฎหมาย ต้องนำทั้งเยลลี่ เจลล้างมือ อาหารและน้ำดื่มมาตรวจสอบ ซึ่งอาหารและน้ำดื่มสามารถผสมยานอนหลับหรือยาสลบได้ง่ายกว่า

กัญชาทางการแพทย์

สื่อที่นำเสนอ : สยามรัฐ คอลัมน์รายงานพิเศษ

-เสนอสรุป ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยให้ความรู้ข่าวสารในกัญชาไม่สามารถรักษาโรคเอดส์ได้ หลังผู้ป่วยหยุดยาต้านไวรัสเพียง 2 สัปดาห์ เชื้อไวรัสเอดส์จะเพิ่มขึ้นมาก ทำให้เกิดการดื้อยาและป่วยเป็นเอดส์เพิ่มขึ้นในที่สุด หากใช้กัญชาร่วมกับยาด้านไวรัส จะเกิดปฏิกิริยาระหว่างกันทำให้ระดับกัญชาสูงขึ้นจนเป็นอันตราย และอาจลดระดับยาด้านไวรัสบางตัวทำให้ผลการรักษาลดลง เกิดการดื้อยาในที่สุด

ภาวะสุขภาพแรงงานข้ามชาติ

สื่อที่นำเสนอ : กรุงเทพธุรกิจ, เดลินิวส์ออนไลน์

-เสนอข่าว นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัด สธ. กล่าวในการเสวนาเรื่อง "ทิศทางการพัฒนาด้านการดูแลสุขภาพประชากรข้ามชาติระดับประเทศ" งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านสุขภาพของประชากรข้ามชาติ ปี 2562 ของสวรส. ว่า การเข้ามาของแรงงานต่างด้าวมีทั้งข้อดีและข้อเสีย แต่ความต้องการดูแลสุขภาพ สธ.จะดูแลเรื่องการประกันสุขภาพ ซึ่งปัจจุบันสัดส่วนการซื้อประกันสุขภาพค่อย ๆ ลดลง เพราะแรงงานต่างด้าวส่วนหนึ่งเข้าสู่ระบบประกันสังคม ซึ่งแผนดำเนินงานเกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติของ สธ. มี 2 เรื่อง 1.งบประมาณในการดูแล อยู่ระหว่างเสนอสำนักงบประมาณขอรับการจัดสรร 80-90 ล้านบาท เพื่อดำเนินการ 3 เรื่อง ได้แก่ การให้วัคซีนกับคนต่างด้าว การป้องกันโรค การรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับยาต้านไวรัสอยู่เดิม 2.แผนพัฒนาสาธารณสุขในเขตสุขภาพพิเศษ คือ พื้นที่ EEC พื้นที่สาธารณสุขทางทะเล พื้นที่ชายแดน จะนำมาดำเนินการเป็นแผน 3 ปี ถึงปี 2565 ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของสภาพัฒนาฯ ก่อนเข้าครม.ให้ความเห็นชอบ

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>รพ.อาหารปลอดภัย สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ</p> <p>-เสนอข่าว ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. กล่าวว่า สธ. ส่งเสริมโครงการรพ.อาหารปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง โดยให้รพ.ทั่วประเทศที่มีความพร้อมซื้อผักปลอดสารพิษจากเกษตรกรอินทรีย์กลุ่มประชารัฐในราคาสูงกว่าปกติ ช่วยให้ผู้ป่วย ญาติ และเจ้าหน้าที่ได้บริโภคอาหารที่สะอาด มีมาตรฐาน ปราศจากสารปนเปื้อน เป็นจุดเริ่มต้นของการรณรงค์ให้ประชาชนรับประทานอาหารปลอดสารเคมีและเป็นการสนับสนุนเกษตรกร/ผู้มียรายได้น้อยในชุมชนให้มีรายได้เพิ่มขึ้น</p>	-
<p>โรคเบาหวาน สื่อที่นำเสนอ : แนวหน้า คอลัมน์ ลีกลับในสนามข่าว</p> <p>-กล่าวว่า ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. ใช้พื้นที่เฟซบุ๊กกรมโรควันเบาหวานโลก 14 พ.ย. ที่ผ่านมาหลังไปเปิดงานที่ รพ.ราชวิถี พร้อมกระตุ้นให้ครอบครัวตระหนักถึงบทบาทในการดูแลสุขภาพในบ้านที่ป่วยเบาหวาน รวมถึงการป้องกันไม่ให้ป็นโรค ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต พฤติกรรมกรกิน ใช้สโลแกน "รักตัวเองอย่าเติมน้ำตาล รักคนข้างๆ อย่าลืมนเติมความหวานให้กันนะจ๊ะ"</p>	-
<p>เยี่ยมรพ.สวนสราญรมย์ สื่อที่นำเสนอ : มติชน คอลัมน์ จับกระแสภูมิภาค</p> <p>-เสนอข่าว ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. ลงพื้นที่รพ.พูนพิณ และศูนย์สาธิตจิตสังคัมบำบัด รพ.สวนสราญรมย์ จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งรับผิดชอบพื้นที่ภาคใต้ตอนบน 7 จังหวัด มีนายธีระ อนันตเสวีวิทยา รองผู้ว่าสุราษฎร์ธานี และคณะให้การต้อนรับ</p>	-
<p>ประชุมเวชสารสนเทศ สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ คอลัมน์ แวดวงรอบกรุง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุภูมิ กาญจนพิมาย ปลัด สธ. เป็นประธานเปิดการประชุมระดับชาติด้านเวชสารสนเทศ ครั้งที่ 8 และการประชุมวิชาการ สมาคมเวชสารสนเทศไทย ประจำปี 2562 พร้อมมอบประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพระบบสารสนเทศ รพ.ที่โรงแรมดิ เอ็มเมอรัลด์ กทม.</p>	-
<p>สส.มอบนโยบายขับเคลื่อนงาน สื่อที่นำเสนอ : สำนักข่าวไทย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จัดประชุมเครือข่ายสสจ. รพศ./รพท. ชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน 1) งานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 2) งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพและการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และ 3) งานสุขภาพภาคประชาชน โดยในปี 63 ให้ความสำคัญกับการยกระดับสถานพยาบาลเอกชนให้เป็นสากล การนวดของไทยที่จะได้รับการยอมรับเป็นมรดกโลก อุตสาหกรรมทางการแพทย์ที่ทันสมัย เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ดึงดูดชาวต่างชาติเข้ามาใช้บริการสุขภาพในไทย และพัฒนาอสม.เป็นหมอประจำบ้าน</p>	-